

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG TRỊ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1837**/UBND - TM

V/v Hướng dẫn một số nội dung chi  
và thanh, quyết toán kinh phí đảm  
bảo cho công tác phòng, chống dịch  
Covid-19

Quảng Trị, ngày **27** tháng 4 năm 2020



Kính gửi:

- Các Sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19; Quyết định số 437/QĐ-TTg ngày 30/3/2020 về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 1074/BTC-HCSN ngày 05/02/2020 của Bộ Tài chính về việc bố trí kinh phí và sử dụng kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV và Công văn số 4219/BTC-NSNN ngày 08/4/2020 của Bộ Tài chính về việc thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, UBND tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện một số nội dung chi và thanh, quyết toán kinh phí đảm bảo cho công tác phòng chống dịch Covid-19, như sau:

**1. Phạm vi, nội dung chi phòng, chống dịch Covid-19:**

a. Chế độ đặc thù, phòng, chống dịch Covid - 19: Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các khoản chi ngân sách theo quy định tại Điều 1, Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19.

b. Chi sửa chữa cơ sở vật chất, mua trang thiết bị cho các khu vực điều trị cách ly và các cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 1030/BYT-KH-TC ngày 03/3/2020 về việc bảo đảm hậu cần cho công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương; Quyết định số 941/QĐ-BYT ngày 17/3/2020 ban hành Danh mục trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của 01 Khu vực điều trị cách ly người bệnh Covid-19; Công văn số 1769/BYT-KH-TC ngày 31/3/2020 về việc hướng dẫn các tiêu chuẩn, định mức giường cách ly tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19..., ngoài các trang thiết bị, vật tư y tế hiện có của các đơn vị y tế trên địa bàn; số lượng được cấp phát phân phối từ Bộ Y tế và tài trợ, hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân khác.

**2. Quản lý, sử dụng kinh phí:**

a. Việc sử dụng kinh phí đảm bảo chế độ đặc thù trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 phải quản lý chặt chẽ, đúng chế độ quy định, đúng mục



đích, đúng đối tượng; kinh phí phòng chống dịch Covid-19 chỉ được sử dụng cho các nội dung liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 không được sử dụng cho các nhiệm vụ khác; huy động phương tiện, cơ sở vật chất được trang bị tại các cơ quan, đơn vị, địa phương để phục vụ cho nhiệm vụ chống dịch, bảo đảm tiết kiệm chi ngân sách nhà nước. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh và Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cấp tỉnh nếu để xảy ra trường hợp trục lợi kinh phí phòng, chống dịch, sử dụng lãng phí, sai mục đích.

b) Việc thanh toán chế độ tiền ăn, phụ cấp chống dịch, thường trực chống dịch 24/24 cho các đối tượng cách ly, cán bộ y tế, người lao động, cộng tác viên, tình nguyện viên theo quy định tại Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ phải đảm bảo đầy đủ các chứng từ liên quan đến danh sách, số lượng đối tượng cách ly tập trung; danh sách điều động nhân lực phục vụ phòng chống dịch; danh sách điều động nhân lực phục vụ tại các khu cách ly tập trung, số lượng cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia được cơ quan có thẩm quyền quyết định; căn cứ số ngày tham gia, nhiệm vụ được giao phòng chống dịch của các đối tượng và các chứng từ khác có liên quan đến công tác phòng chống dịch theo quy định.

Đối với khu cách ly tập trung, nhân lực tham gia đảm bảo hoạt động khu cách ly (bao gồm cộng tác viên, tình nguyện viên) để làm cơ sở thanh toán không vượt quá khung nhân lực đảm bảo quản lý các khu cách ly tập trung đã được phê duyệt.

c) Thanh toán chi nhu yếu phẩm cho người bị áp dụng cách ly tập trung: căn cứ thanh toán đảm bảo các thủ tục về mua sắm hàng hóa, chứng từ hợp pháp, hợp lệ và không vượt mức quy định tại Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ.

d) Đối với kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế:

Sở Y tế chủ trì rà soát tất cả các trang thiết bị, vật tư y tế của các cơ quan, đơn vị đã mua trong thời gian qua, báo cáo, đề xuất Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cấp tỉnh và Sở Tài chính. Sở Tài chính phối hợp với Sở Y tế và các ngành, địa phương rà soát danh mục sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị y tế (không bao gồm trang thiết bị do Bộ Y tế cấp) tại các khu vực điều trị cách ly và tại các cơ sở cách ly tập trung theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế tại Công văn số 1030/BYT-KH-TC ngày 03/3/2020 về việc bảo đảm hậu cần cho công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương; Quyết định số 941/QĐ-BYT ngày 17/3/2020 ban hành Danh mục trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của 01 Khu vực điều trị cách ly người bệnh Covid-19; Công văn số 1769/BYT-KH-TC ngày 31/3/2020 về việc hướng dẫn các tiêu chuẩn, định mức giường cách ly tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19...; báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cấp tỉnh, trình UBND tỉnh quyết định.



### 3. Nguồn kinh phí thực hiện:

a) Ngân sách nhà nước bố trí theo quy định. UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động sử dụng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 đã được giao (nguồn dự phòng ngân sách, nguồn kinh phí khác) và các nguồn lực sẵn có tại chỗ, huy động các nguồn xã hội hóa, nguồn huy động đóng góp... để bảo đảm kịp thời kinh phí thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid - 19; ngân sách tỉnh hỗ trợ cho ngân sách các địa phương khó khăn, nguồn dự phòng không đảm bảo đủ cho công tác phòng, chống dịch; UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 (kèm theo bảng kê chi tiết các quyết định chi ngân sách của địa phương do Phòng Tài chính - Kế hoạch lập, có xác nhận số thực chi từ ngân sách nhà nước của Kho bạc Nhà nước) gửi Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính xem xét bổ sung kinh phí cho ngân sách địa phương.

b) Nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

c) Các khoản chi thực hiện các chính sách đặc thù theo quy định tại Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đảm bảo thì địa phương sẽ không thanh toán để tránh trùng lặp các khoản chi. Đối với đối tượng do Trung ương trực tiếp quản lý như: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh,... thực hiện theo văn bản hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính. Trường hợp các đơn vị chủ động sử dụng ngân sách địa phương để chi trả các chính sách đặc thù cho các đối tượng trên, khi ngân sách Bộ Quốc phòng, Bộ Công an... bố trí phải hoàn trả lại cho ngân sách địa phương.

d) Căn cứ vào kế hoạch triển khai phòng, chống dịch Covid-19, khối lượng công việc cần thực hiện, số đối tượng cách ly, nhân lực tham gia phòng chống dịch, thời gian diễn ra dịch Covid-19, định mức quy định tại Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ và các văn bản quy định khác có liên quan, các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí gửi cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp trình Ủy ban nhân dân bố trí kinh phí

### 4. Thi hành chính sách:

a) Các quy định tại hướng dẫn này được thực hiện trong thời gian phòng chống dịch Covid-19. Các chế độ khác không được quy định định tại hướng dẫn này thì thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.

b) Các đối tượng tham gia chống dịch Covid-19 đã hưởng chế độ phụ cấp theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch thì được truy lĩnh phần tăng thêm (nếu có) tương ứng với mức phụ cấp quy định tại hướng dẫn này kể từ ngày hưởng chế độ phụ cấp chống dịch theo quy định tại Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ.



c) Đối tượng được giao thường trực chống dịch 24/24 giờ thì thời điểm hưởng phụ cấp thường trực 24/24 giờ kể từ ngày tiếp nhận ca nghi nhiễm Covid-19 đầu tiên nhưng không được sớm hơn ngày xảy ra dịch bệnh theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch Covid-19 cho đến hết ngày công bố hết dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (Báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (Báo cáo);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX, TM.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Hoàng Nam**